



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THẮNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi



Đồng chí Đặng Trọng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn xã Vũ Quý (Kiển Xương).  
Ảnh: THẠNH TÂM

Chiều ngày 11/3, đồng chí Đặng Trọng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại hai huyện Kiển Xương và Tiên Hải.

Đến ngày 10/3, trên địa bàn tỉnh đã có 66 xã thuộc các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Vũ Thư và Kiển Xương phát sinh bệnh dịch tả lợn châu

Phi với tổng số lợn đã tiêu hủy gần 7.100 con, tổng trọng lượng đã tiêu hủy gần 430 tấn. Đối với huyện Kiển Xương, chiều ngày 6/3, tại gia đình ông Ngô Mạnh Cường (thôn 3, xã Vũ Quý) đã xuất hiện 3/15 con lợn ốm chết bất thường. Trước tình hình đó, xã Vũ Quý đã tập trung vận động và thực hiện tiêu hủy 15/15 con lợn của gia đình ông Cường. Để thực hiện công tác phòng, chống

bệnh dịch tả lợn châu Phi, toàn huyện Kiển Xương đã lập 69 chốt kiểm dịch, trong đó 4 chốt của huyện và 65 chốt của 37 xã, thị trấn. Đối với huyện Tiên Hải, đến thời điểm này trên địa bàn huyện chưa phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi. Toàn huyện hiện có gần 91.000 con lợn, 180 cơ sở giết mổ lợn. Thực hiện "Tuần lễ tiêu độc, khử trùng phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi" do tỉnh phát

(Xem tiếp trang 4)  
MINH HƯƠNG

### BỘ CÔNG AN Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, chương trình hành động bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Chiều ngày 11/3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm (giai đoạn 2013 - 2018) thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới; 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 22 về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 38 về thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới, lực lượng công an các cấp

phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính đó đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, âm mưu "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Chương trình hành động số 22, các cấp ủy đảng, lãnh đạo Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"; thường xuyên phát động các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường thực hiện công tác dân vận gắn với phong trào thi đua "Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy". Qua đó, góp phần nâng cao ý thức cách mạng, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 38, 100% công an các địa phương, đơn vị trong toàn lực lượng đã xây dựng quy chế công tác dân vận, ký kết chương trình phối hợp thực hiện giữa lực lượng công an và ban dân vận. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được ban dân vận, công an các cấp đổi mới với nhiều

(Xem tiếp trang 4)  
NGUYỄN TÙNG

### THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại huyện Tiên Hải



Đường giao thông xã Tây Sơn (Tiên Hải).

Chiều ngày 11/3, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Tiên Hải về thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Dự buổi giám sát có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo báo cáo, từ năm 2010 đến năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 6 cuộc kiểm toán tại huyện Tiên Hải về các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đầu tư công và nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới. Kết quả Kiểm toán Nhà nước đã kết luận, kiến nghị với 13 nội dung yêu cầu huyện Tiên Hải cần triển khai giải quyết. Sau khi có kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND huyện Tiên Hải đã ra các văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, quản lý nợ đọng và quyết toán các công trình xây dựng cơ bản. Đến thời điểm 31/12/2018, huyện Tiên Hải đã tổ chức thực hiện được 7 nội dung theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ghi nhận huyện Tiên Hải đã có nhiều giải pháp triển khai các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị huyện Tiên Hải thời gian tới cần củng cố hồ sơ, hoàn thiện các văn bản liên quan đối với 7 nội dung đã được giải quyết. Với 6 nội dung chưa thực hiện được cần cá thể hóa sự việc về tổn động xây dựng cơ bản đối với Công ty Thành Thắng trong thực hiện dự án đường cứu hộ, cứu nạn; các khoản quyết toán không đúng nguồn khi xây dựng Trường Trung cấp nghề huyện... để báo cáo HĐND tỉnh, gửi đến các cơ quan liên quan.

MẠNH THẮNG

## Những chuyến biển đầu xuân

(Xem trang 2)



Niềm vui của ngư dân Thái Thụy sau chuyến biển.

## Khơi nguồn thanh niên khởi nghiệp

(Xem trang 3)

### ► 6 dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học

Trong 4 ngày (9 - 12/3), cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học phía Bắc chính thức diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của gần 500 học sinh. Năm nay Thái Bình có 6 dự án khoa học kỹ thuật của học sinh được lựa chọn tham dự cuộc thi.

6 dự án tham dự cuộc thi cấp quốc gia năm nay được lựa chọn từ vòng thi cấp tỉnh đến từ các trường: THPT Tiên Hưng (Đông Hưng); THCS Quang Trung, THCS Hồng Tiến (Kiển Xương); THCS Thái Hưng (Thái Thụy); THCS Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) và THCS Trần Phú (thành phố Thái Bình). Các dự án thuộc các lĩnh vực: khoa học xã hội - hành vi, hệ thống nhúng, kỹ thuật cơ khí, bảo vệ môi trường và khoa học động vật.

Đây là năm thứ bảy Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi trên phạm vi toàn quốc. Tại miền Bắc thu hút 252 dự án dự thi thuộc 20 lĩnh vực, tăng 11 dự án so với năm ngoái. Trong đó, cấp THPT có 198 dự án với 377 học sinh, cấp THCS có 54 dự án của 110 học sinh.

Cuộc thi là tiền đề để lựa chọn những dự án xuất sắc tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế và các cuộc thi, hội chợ, triển lãm quốc tế về sáng tạo khoa học kỹ thuật.

DANG ANH

### ► HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LÀO THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

#### Tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Thái Bình cùng đoàn sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức thăm, tặng quà 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc gia đình chính sách, mỗi suất quà 300.000 đồng. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Hội nhằm động viên, giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời góp phần thắt chặt, bền vững mối quan hệ giữa các hội viên với các sinh viên Lào đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh.

PHẠM SỸ TỴ

(Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Thái Bình)